
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวิสทุธิกษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 
ถนนวสิุทธกิษัตริย์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายสภา จรรยาชัชวาล  นักวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นางสาวปภาวรินทร์ ปานนี้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางอารีย์ อุบลน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๑๘. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

๑๙. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำ้าเสีย กรรมการ

(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

๕. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
๖. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ

(นายเกนุชา บุญเกิด)
๗. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (ว่าง)
๘. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคมสัน อภิพันธ์ุ ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
๒. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดชำานาญการพิเศษ กรมที่ดิน
๓. นายวัลลภ มิ่งมงคล เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๔. นายกนก เพชรเอียด นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ กรมการปกครอง
๕. นายณรพนธ์ พักตร์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายพัสดแุละทรัพย์สิน เทศบาลนครตรัง
๖. นายพัชรินทร์ ด้วงสุข นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เทศบาลนครตรัง
๗. นายชาญวิทย์ เดชพิชัย หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครตรัง
๘. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐. นางสาวพชรมน พรมสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๒. นายปรัชญา สนทิมัจโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. นายชาญณรงค์ โลหติหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ สำานักอำานวยการกองอาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง
๑๔. นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธภัณฑ์และอาภรณ์ภัณฑ์ สำานักอำานวยการกองอาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง
๑๕. นายธนพล จั่นลา นักคอมพิวเตอร์ ๕ องค์การตลาด
๑๖. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๗. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๑๘. นายมนตรี โพธ์ิศรี เจ้าหน้าที่ห้องส่ังการและควบคุม (Control and Command Room : CCR)
เมืองพัทยา

๑๙. ว่าที่ร้อยตรีนรา พูลผล รักษาการในตำาแหน่ง ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
๒๐. นายสุรศักดิ์ ทองยอดปราสาท วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓. นายอัศวิน วงศ์ป่ินเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ

กระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ตดิภารกิจ จึงมอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน

เนื่องจากโครงการที่เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในวันนี้ มีโครงการที่ไม่ปรากฏในร่าง พ .ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการ กรณีที่หน่วยงาน
มงีบประมาณเหลือจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือเพือ่เสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอ่ไป
จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการจนถึงส้ินสุด
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการพิจารณาโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องส่วนราชการ/หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑๙ โครงการ เรื่องสืบเนื่องจาก
การประชมุคณะกรรมการ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ จำานวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิน้ ๒๐ โครงการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบพบข้อความไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ หน้า ๑๙
บรรทดัที ่๒๒ ขอ้ความเดมิ "...Operator อกี ๓ แหง่..." แกไ้ขเปน็ "...Operator อกี ๕ แหง่..." และบรรทดัที ่๒๗ ขอ้ความเดมิ
"กรมการปกครอง จำานวน ๔ โครงการ" แก้ไขเป็น "กรมการปกครอง จำานวน ๓ โครงการ" 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการเหน็ชอบในหลักการ

ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณา โดยจดัส่งรายละเอียดใหฝ้่ายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ
และนำาเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบ จำานวน ๓ โครงการ และให้หนว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการตามขอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งใหค้ณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณา จำานวน ๒ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดงัน้ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๔.๑ เร่ืองสืบเน่ืองฯ (เพื่อทราบ)
๔.๑.๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๑ โครงการ

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบและอุปกรณ์เตือนภัย  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงนิโครงการ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เกา้รอ้ยลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อปุกรณค์อมพวิเตอร ์จำานวนเงนิ
๔๕,๙๐๙,๒๐๐.- บาท (ส่ีสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพนัสองรอ้ยบาทถ้วน)

ในคราวประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ ท่ีประชุมมมีติ ดงันี้
๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา โดยจัดส่งรายละเอียดของระบบแผนที่อัจฉริยะ (Map AI) และระบบตอบกลับ
ขอ้ความอตัโนมตัโิดยปัญญาประดิษฐ์ (AI Chat Bot) ใหฝ้่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ และนำาเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ

๒. กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปน็หลกั

จากการประชุมคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมขีอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้จัดเตรยีมคำาชีแ้จงใหช้ดัเจนว่า Input และ Output ของ Map AI คอือะไร รูข้อ้จำากัดของหน่วยงานว่าขาดสิ่งใด
แล้วหน่วยงานประสงค์จะทำาอะไร จะนำาข้อมลูจากทีใ่ดมาทำา Machine Learning 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชมุว่าได้จัดทำารายละเอียดของระบบแผนที่อัจฉริยะ (Map AI)
และระบบตอบกลบัข้อความอัตโนมัตโิดยปัญญาประดษิฐ์ (AI Chat Bot) เพิม่เตมิเรียบรอ้ยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ทีน่ำาเสนอในท่ีประชมุ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป

๒. พิจารณาให้รอบคอบว่า AI สามารถถามและตอบเป็นภาษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ
มากน้อยเท่าใด ให้เขียนขอ้ก ำาหนดความตอ้งการใหท้ ำาไดจ้ริง ถ้าทำาไม่ได้แล้วผู้รบัจ้างโดนปรับ การด ำาเนินโครงการของ
ทางราชการกจ็ะไม่เปน็ไปตามเป้าประสงค์ 

๓. ถ้าเป็น Free text น่าจะทำาได้ยาก แต่ถ้าเป็นคำาเฉพาะด้านสาธารณภัย กน็่าจะทำาได้
แต่ถ้ามี Pattern อยู่แล้ว เหตใุดจึงใชบุ้คลากรด้านวิศวกรเท่าท่ีเสนอมา
มติท่ีประชุม รับทราบ

๔.๑.๒ กรมท่ีีดิน  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบ 3D ในระบบอาคารชุด งบประมาณรายจา่ยประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

รวมวงเงนิโครงการ ๖๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเอด็ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอปุกรณค์อมพิวเตอร์ จ ำานวนเงนิ
๒๒,๗๐๒,๔๐๐.- บาท (ย่ีสบิสองล้านเจด็แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ในคราวประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ ท่ีประชุมมมีติ ดงันี้
๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา โดยทบทวนค่าน ำาเข้าขอ้มูล จัดส่งฝ่ายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ และน ำาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบ

๒. กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั

จากการประชุมคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมขีอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้จดัทำาคำาชีแ้จงใหต้รงประเด็น อธิบายใหค้รอบคลมุโครงการกอ่นหน้า (จดัทำาขอ้มูลรปูแปลงที่ดินเป็น ๒ มติิ)
โครงการนี้ (จัดทำาแผนผงัอาคารชุดเปน็ ๓ มติิ) รวมทั้งแผนปฏิบัติการในอนาคต (การบนิถ่ายภาพภายนอกอาคารเพือ่จัดทำา
แผนผังเป็น ๓ มติ)ิ นอกจากนี้ ใหแ้จกแจงรายละเอียดอืน่ ๆ เชน่ เหตุใดจึงใช้เวลา Digitize นาน อาคารละ ๑.๔๔ วัน  

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชมุว่าไดท้บทวนค่าน ำาเข้าข้อมูลแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารและสไลด์ที่นำาเสนอในที่ประชุม  และหน่วยงานไดช้ีแ้จงเพิ่มเตมิในทีป่ระชมุว่าในปัจจุบันแผนผังของอาคารชุด
มคีวามแตกต่างหลายรูปแบบ ทัง้ส่วนที่จอดรถ Lobby ชัน้ที่อยูอ่าศัยซึ่งแยกเป็นแบบธรรมดา และแบบเพนทเ์ฮาส์ กรณีชัน้ที่
คณะกรรมการมขีอ้สังเกตว่าสามารถ Copy ได้นัน้ อย่างไรก็ตาม ยังตอ้งแก้ไข Attribute เช่น เลขห้อง เลขชัน้ รวมทั้งการคำานวณ
เนื้อที่ห้องชดุตอ้งปฏิบตัติามแนวทางปฏบิัติของกรมทีด่นิ  ท้ังน้ี มีการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกรมที่ดินแก้ไข
เพิ่มเตมิข้อมลูเองต่อไป การนำาเข้าข้อมลูตามโครงการน้ีมจีำานวน ๓ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของประเทศ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. ให้หารอืกับหน่วยงานต่าง ๆ มกีารทำา 3D เช่น การไฟฟ้า การประปา กรมโยธาธกิาร

และผังเมอืง เพื่อบูรณาการการดำาเนนิการตามอำานาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความซำ้าซอ้น ซึง่ผู้แทนกรมทีด่ินรับไป
ดำาเนินการหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และกรมโยธาธิการและผังเมอืง

มติท่ีประชุม รับทราบ
 

๔.๑.๓ กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำาเภอ งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี พ.ศ ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๖,๗๗๗,๒๐๐.- บาท (เก้าสบิหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ี
เป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ๖๕,๗๑๕,๘๐๐.- บาท (หกสบิห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืน่ห้่าพันแปดรอ้ยบาทถ้วน) หลงัจากปรับแก้ไข
วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๙๒  ,  ๗๐๙  ,  ๖๐๐  .-   บาท   (  เก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      
ลดลงเหลือ ๖๕  ,  ๓๕๕  ,  ๘๐๐  .-   บาท   (  หกสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน  )  

ในคราวประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ ท่ีประชุมมมีติ ดงันี้
๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา โดยแจกแจงรายละเอียดค่าพฒันาระบบงาน และทบทวนการใช้จอ Video Wall
จดัส่งฝ่ายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ และนำาเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบ

๒. กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปน็หลกั

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชมุว่าไดพ้จิารณาปรบัแก้ไขรายละเอียดโครงการตามขอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารและสไลด์ที่นำาเสนอในที่ประชมุ  และหน่วยงานไดช้ี้แจง
เพิ่มเตมิในท่ีประชมุสรุปได้ ดังนี้

๑. ทางเข้ากองรอ้ยมี ๓ เลน ตดิตั้งที่บริเวณด้านหน้าของทางเข้า ๑ ตัว ด้านซ้ายและขวา
ของบริเวณทางเข้าอีกด้านละ ๑ ตัว รวมทั้งส้ิน ใช้กล้อง ๓ ตัว ซ่ึงเปน็รปูแบบการตดิตั้งท่ีจะท ำาให้การวิเคราะห์ภาพใบหน้าบคุคล
และป้ายทะเบียนรถ ทำางานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

๒. หน่วยงานมคีวามจ ำาเปน็ต้องใข้ Video Wall ซึ่งมคีวามเหมาะสมกับลักษณะงาน
มากกว่าการใชจ้อโทรทัศน์ เนือ่งจากไมไ่ด้ใช้งานในการดูภาพจากกล้อง CCTV เท่านัน้ แต่จะใช้เป็นศูนย์บญัชาการทีห่าดใหญ่
ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนกลางไปตั้งอยูท่ี่ส่วนหน้า จะมกีารสั่งการและตรวจติดตามท่ีศูนย์บญัชาการหาดใหญ่ตลอด ๒๔ ชัว่โมง

๓. เป็นการเตรียมการรองรับโครงการอืน่ ๆ ของกรมการปกครอง เช่น การดูขอ้มูลบน
แผนทีจ่ากระบบตดิตามรถยนต์แบบ Real Time ผ่านอปุกรณ์ GPS เป็นต้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)



- 6 -

จากการประชุมคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมขีอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. จอ Video Wall แตกต่างจากจอโทรทศัน์แค่ขอบบางและมีความทนทานต่อการใช้งาน
๒๔ ช่ัวโมง แตถ่า้ไมส่ามารถช้ีแจงไดว่้าขอบบางมคีวามจำาเป็นอย่างไร กส็ามารถใชเ้ทคโนโลยอีืน่ทดแทนได ้เชน่ จอโทรทศัน ์๒ ชดุ
เปิดสลับกนัชุดละ ๑๒ ชั่วโมง ก็ยังราคาถูกกว่าจอ Video Wall มาก แตถ่้ามีข้อจำากดั เชน่ พื้นที่แคบ ตดิตั้งโทรทศัน์ ๒ ชุดไมไ่ด้
หรือตำารวจมีความจำาเป็นตอ้งใช้ระยะห่างขนาดนี้ในการดภูาพ เป็นตน้

๒. ใหป้รับแก้ไขราคาอ้างอิงจากราคาเฉลี่ย แก้ไขเป็นราคาตำ่าสุด
๓. ส่วนที่เป็นอปุกรณอ์ืน่ ๆ รายการที่ ๗ ค่าใช้จ่ายทีป่รึกษาและบุคลากรพัฒนาโครงการ

จำานวนเงิน ๑๗,๕๐๘,๕๐๐.- บาท ทีห่น่วยงานได้แจกแจงรายละเอียดว่าประกอบด้วย ๒ สว่น ได้แก่ ส่วนทีห่นึ่ง งานพฒันาและ
ตรวจสอบระบบผู้ใช้งานระบบเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะในพืน้ที่และส่วนกลาง ประกอบด้วย ๑) ผูจ้ัดการโครงการ ๒) ผูช้่วยผูจ้ดัการ
โครงการ ๓) เลขานกุารโครงการ ๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบ ๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบ ๖) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ๗) วศิวกรไฟฟ้า ส่วนที่สอง งานพฒันาระบบแพลตฟอรม์กลางส ำาหรับบรหิารจัดการผู้ใช้งาน
ระบบเฝ้าระวังภยัอจัฉริยะ ประกอบดว้ย ๑) นักวิเคราะหร์ะบบงาน ๒) โปรแกรมเมอร ์๓) ผู้เชีย่วชาญดา้นฐานขอ้มลู ๔) เจา้หนา้ที่
ทดสอบระบบ ใหเ้ตรียมชีแ้จงคณะกรรมการด้วย เนือ่งจากมกีารอ้างอิงเงินเดอืนพืน้ฐานจากหลายกลุ่ม คือ กลุม่ ICT  กลุ่มวิชาชพี
วิศวกรรม และกลุ่มวิจยั 

๔. ให้ระบุจดุตดิตัง้ Video Wall และจอโทรทศัน์ จำานวน ๘๐ เคร่ืองด้วย   

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชมุสรุปได้ ดงันี้
๑. ตามทีไ่ด้ปรบัแก้ไขโดยย้ายค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาและบุคลากรพัฒนาโครงการ จ ำานวนเงิน

๑๗,๕๐๘,๕๐๐.- บาท ทำาใหส้่วนทีเ่ปน็อุปกรณค์อมพิวเตอรเ์พิม่ขึน้เปน็ ๘๓,๒๒๔,๓๐๐.- บาท (แปดสบิสามล้านสองแสนสอง
หมืน่ส่ีพนัสามร้อยบาทถ้วน) 

๒. เมือ่ดำาเนนิการตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ไดเ้ปล่ียนจากจอ Video
Wall เปน็โทรทศัน์ และแก้ไขราคาอ้างอิงจากเดิมที่ใช้ราคาเฉลี่ย เปลี่ยนเป็นใช้ราคาต ำ่าสุดเปน็ราคาอ้างองิ และปรับแก้รายการ
เตรยีมบคุลากรผู้ปฏิบัตงิานในโครงการที่เสนอขออนมุตัิ รายละเอยีดตามเอกสารที่น ำาเสนอในทีป่ระชุม หลังจากปรบัแก้ไข
วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๙๒,๗๐๙,๖๐๐.- บาท (เกา้สิบสองล้านเจด็แสนเกา้พนัหกร้อยบาทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณค์อมพวิเตอร์
ลดลงเหลือ ๖๕,๓๕๕,๘๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. โครงการนีไ้มไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. การเสนอขอรับงบประมาณในคราวเดียวทำาให้วงเงนิงบประมาณโครงการสูง เมื่อรวม

กบัโครงการอื่นของหน่วยงานในสังกดัเดียวกนัจะส่งผลให้วงเงินในภาพรวมของหน่วยงานสูงเกนิกว่ากรอบงบประมาณท่ีกำาหนดไว้
ควรจดัทำาโครงการทีละส่วนเพือ่ให้วงเงินในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ในกรอบงบประมาณ ทำาทลีะเล็กทีละนอ้ยดกีว่าไมไ่ด้จดัทำา
โครงการเลย

มติท่ีประชุ  ม  รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๔.๒ เร่ืองสืบเน่ืองฯ (เพื่อพิจารณา)
๔.๒.๑ กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ

- โครงการศูนย์บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การบริหารงานปกครอง ระยะที่ ๑
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๘๐,๒๙๙,๔๐๐.- บาท (แปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพนั
ส่ีร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๘,๔๒๙,๐๔๐ บาท (ห้าสิบแปดล้านส่ีแสนสองหม่ืนเก้าพันส่ีสิบบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงินเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๖  ,  ๕๖๑  ,  ๐๔๐  .-   บาท   (  เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหกหม่ืน      
หนึ่งพัน  ส่ีสบิบาทถ้วน  )  

ในคราวประชมุคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ที่ประชมุมีมติให้ทบทวนรายละเอยีด
โครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งใหค้ณะท ำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
เพื่อพจิารณาต่อไป

จากการประชุมคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมขีอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. กรณไีม่ม ีราคาตามเกณฑฯ์ รายการที่ ๑ เคร ือ่งแม่ข ่ายส ำาหร ับงานประมวลผล
แบบ Hyper Coveraged ใหพ้จิารณาคณุลักษณะของเคร่ือง Server ให้แนใ่จว่าไม่เขย่งรุ่น

๒. ใหพ้ิจารณาค่าใช้จ่ายบคุลากรในการพัฒนาระบบแตล่ะตำาแหน่งให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริง จดัทำาตารางเปรียบเทียบ Man/Day หรือ Man/Month ๓ ราย กรณีระยะเวลาจ้างเกนิ ๑ เด ือน ให ้ระบุเป ็น
Man/Month รวมทั้งให้จัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพฒันาระบบประเภทโปรแกรมประยกุต์ด้วย ทั้งนี้ ค่าใชจ้่ายจะตอ้งเปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังด้วย

๓. ส่วนที่เป็นอปุกรณอ์ื่น ๆ รายการที่ ๑ ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ จ ำานวนเงนิ
๑๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท ใหย้้ายไปไว้ในส่วนที่เปน็อปุกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชมุสรุปได้ ดงันี้
๑. หลังจากปรับแก้ไขโดยย้ายค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบไปไว้ในส่วนที่เป็น

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีไ่มม่รีาคาตามเกณฑ ์ทำาใหส้ว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์จำานวนเงินเพิม่ขึน้เป็น ๗๖,๕๖๑,๐๔๐.- บาท
(เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการนี้ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. งานเปน็ประโยชนอ์ย่างยิง่ แตเ่นือ่งจากเสนอโครงการทีม่ีวงเงินงบประมาณสูง เมือ่ไม่ได้

รับการจัดสรรงบประมาณจึงไมไ่ด้เริ่มดำาเนินการ ควรจดัทำาเป็น Pilot Project ท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อทดลองใชไ้ปพลางก่อน
เมื่อพจิารณาจากซอฟตแ์วร์ที่เสนอในโครงการก็เป็น Open Source เพียงแต่ผู้รบัจ้างมาตดิตั้งให้โดยคดิค่าติดต้ัง ถ้าทดลองตดิตั้ง
เป็น Pilot Project กจ็ะใช้งบประมาณไม่มาก อาจใช้เงินเหลือจ่ายปลายปกี็ได้ โครงการจะได้เร่ิมดำาเนนิการต้ังแต่ปีนี้

๓. การใช ้ Open Source กบั Big Data น ัน้ สามารถเช ื่อมกบัระบบหลังบ ้านทีเ่ปน็
Oracle หรือ SAP ได้ แตต่อ้งใช้บคุลากรท่ี Support การใช้ Open Source ได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนีม้ีจำานวนน้อย ค่าตอบแทนจึงสูง
ถา้โครงการนำาร่องนีป้ระสบความสำาเร็จ โครงการอืน่จะได้รับทราบว่าสามารถใช้ Open Source กับโครงการ Big Data ได้

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๔.๒.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและติดตามข้อมูลภัยพิบัติล่วงหน้าสำาหรับประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ รวมวงเงินโครงการ ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าร้อย
ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงนิ ๕๑๗,๗๖๐,๓๐๐.- บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมืน่
สามร้อยบาทถ้วน) หลงัจากออกแบบใหม่ วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๗๔  ,  ๓๔๒  ,  ๕๑๐  .-   บาท   (  สามรอ้ยเจด็สิบสี่ล้านสามแสน  
สีห่มื่นสองพันห้ารอ้ยสิบบาทถ้วน  )   วงเงินส่วนที่เป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๓๗๒  ,  ๑๘๕  ,  ๖๐๐  .-   บาท   (  สามร้อยเจ็ดสบิสอง  
ล้านหนึ่งแสนแปดหมืน่ห้าพันหกรอ้ยบาทถ้วน  )  

ในคราวประชมุคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ที่ประชมุมีมติให้ทบทวนรายละเอยีด
โครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งใหค้ณะท ำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
เพื่อพจิารณาต่อไป

จากการประชุมคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมขีอ้สังเกตและ
ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้เตรียมชี้แจงการติดตั้งระบบที่ศนูยข์้อมูลผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์ ๕ แห่ง และระบุรายละเอียด
คุณลักษณะของระบบที่พัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณทีข่อรับการจัดสรร

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชมุว่าไดม้กีารออกแบบใหมโ่ดยการลด Size ระบบทีต่ดิตัง้
ที่ Operator ๕ แห่ง ทำาให้วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๗๔,๓๔๒,๕๑๐.- บาท (สามรอ้ยเจด็สิบสี่ล้านสามแสนสีห่มื่นสองพัน
ห้าร้อยสบิบาทถ้วน) วงเงนิสว่นที่เป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๓๗๒,๑๘๕,๖๐๐.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่นำาเสนอในที่ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป

๒. อาจดำาเนนิการโดยขอความร่วมมือให้ Operator จัดซื้อฮารด์แวรต์ดิตัง้ที่ Site ของเขา
แล้ว ปภ. ตดิตั้งซอฟต์แวร์ให้ ซึ่งจะเป็น Value ที่ Operator สามารถนำาไปโฆษณาได้ อย่ารองบประมาณแล้วคอ่ยด ำาเนนิการ
ใหพ้จิารณาในส่วนที่พอจะทำาไดไ้ปพลางก่อน โดยไมใ่ช้งบประมาณหรือใชง้บประมาณในวงเงนิไมสู่ง
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะท ำางานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว
จำานวน ๗ โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดแ้ก่
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๔ โครงการ
๑) โครงการจัดหารถสื่อสารเคลื่อนที่เร็วสำาหรับกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ รวมวงเงินโครงการ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๖,๒๓๗,๓๐๐.- บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแกไ้ข สว่นทีเ่ปน็อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงินเพ่ิมข้ึนเป็น ๖  ,  ๓๙๘  ,  ๗๐๐  .-   บาท   (  หกล้านสามแสนเก้าหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อย  บาทถ้วน  )  

จากการประชุมคณะทำางานเม ือ่ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานมขีอ้ส ังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอรต์รงตามเกณฑ์ รายการที่ ๔ และ ๕ อุปกรณก์ระจาย
สญัญาณ (Access Point) คืออปุกรณเ์ดียวกนั ราคาเดียวกัน ให้ยุบรวมเป็นรายการเดียวกนั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ อปุกรณ์แหล่งจ่ายไฟ ใหย้้ายไปไว้ในส่วนที่เปน็
อปุกรณ์อืน่ ๆ 

๓. ส่วนที่เป็นอปุกรณอ์ืน่ ๆ รายการที่ ๗ โทรทัศนแ์อล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
๓๒ นิ้ว ใหย้้ายไปไว้ในส่วนที่เปน็อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตรงตามเกณฑ์ฯ และรายการที่ ๑๐ Sim Card 4G  ใหย้้ายไปไวใ้นส่วนที่
เป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ   

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชมุว่าเดิมตั้งวงเงนิงบประมาณไว้ ๗๙.๒ ล้านบาท แต่ราคาคันละ
๒๒ ล้านบาท จึงจดัหาได้ ๓ คนั แตจ่ะพยายามจดัหาใหไ้ด้ ๔ คัน โดยเป้าหมายคือจัดหาจำานวน ๑๘ คนั สำาหรับ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ปจัจบุนัจดัหาเรียบรอ้ยแล้ว ๒ คนั ซ่ึงคันแรกคือคนัทีค่ณะกรรมการได้ไปเยีย่มชมภายในรถและดำาเนินการประชุมผ่านระบบ VCS
มายังหอ้งประชมุแหง่นีใ้นช่วงก่อนเริม่การประชมุ อกีคนัยังไม่ไดส้ง่มอบ ซึ่ง ปภ. เคยนำาไปใชฝ้กึซอ้มแผนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำานวน ๒ ครัง้ และมีแผนจะทำา MOU ระหว่าง สป.มท. และ ปภ. เพือ่สนบัสนนุการปฏิบตัภิารกจิ ซ่ึง ปภ. มศีนูย์ ปภ. เขต ตั้งอยู่
ในส่วนภูมภิาคและอาจตอ้งมกีารสื่อสารจากสว่นหน้าเข้ามาที่ส่วนกลาง ส ำาหรบั สป.มท. เคยนำาไปปฏบิตัภิารกจิสนบัสนนุ
ศบค.มท. ส่วนหน้า ท่ีวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.เมืองสมุทรสาคร หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๔๓๑,๗๐๐.- บาท (หกล้านส่ีแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารที่นำาเสนอในที่ประชุม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ กล้อง USB

Conference Camera ให้ปรับแก้ไขราคาอ้างอิงจากเดมิ ๓๕,๐๐๐ บาท/หน่วย เปล่ียนเปน็ราคาตำ่าสดุ คอื ๒๔,๐๐๐ บาท/หน่วย
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอปุกรณค์อมพวิเตอร์ จำานวนเงินเพิม่ข้ึนเป็น ๖,๓๙๘,๗๐๐.- บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมืน่แปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถว้น)

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณา
 

๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพรถยนต์และชุดส่ือสารผ่านดาวเทียมเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน
ของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจา่ยประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๗๗,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้าน
เก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑,๐๗๒,๐๐๐.- บาท (หน่ึงล้านเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเม ือ่ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานมขีอ้ส ังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงรายละเอียดภาพพร้อมคำาอธิบายใน Diagram เพิ่มเตมิด้วย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. กรณเีกิดภัยพิบัตแิล้ว Operator ดับหมดแตร่ถสือ่สารดาวเทียมใช้สื่อสารได้ ค ำานวณ

Load การใช้ไฟฟ้าไว้เพียงพอหรือไม่  ผู้แทนหน่วยงานเรยีนชีแ้จงทีป่ระชุมว่ามเีครือ่งปั่นไฟและ UPS สำารองไฟได้นาน ๔๐ นาที
อปุกรณ์ที่จดัหาใหม่ใช้แบตเตอร่ีและกนิไฟนอ้ยมาก ไดค้ำานวณแล้วว่าไม่ Overload 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูงสำาหรับจังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๔๖,๕๙๖,๘๐๐.- บาท
(สี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓,๔๐๔,๘๐๐.- บาท
(สามล้านส่ีแสนส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแกไ้ข วงเงินโครงการลดลงเป็น ๔๓  ,  ๘๖๐  ,  ๘๐๐  .-   บาท   (  ส่ีสิบสามล้านแปดแสน      
หกหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้เป็น ๓๖  ,  ๖๙๒  ,  ๘๐๐  .-   บาท   (  สามสิบหกล้านหกแสนเก้าหม่ืนสองพนั      
แปดร้อยบาทถ้วน  )  

จากการประชุมคณะทำางานเม ือ่ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานมขีอ้ส ังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. ให้ปรับแก้ไขคุณลักษณะพื้นฐานจาก 4G LTE/5G เป็น 4G LTE รองรับ 5G
๒. ใหห้น่วยงานพจิารณาทบทวนแบบ คกก.มท.๐๑ ให้อปุกรณ์อยู่ในหมวดหมูท่ี่ถูกตอ้ง
๓. เนื่องจากเอกสารโครงการทั้ง ๓ โครงการ (โครงการที่ ๑-๓) ใชภ้าพ Diagram เหมอืนกนั

คณะทำางานมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหจ้ดัทำา Diagram ที่อธิบายรายละเอียดอุปกรณ์แตล่ะรายการใน ๓ โครงการ เพื่อให้
คณะกรรมการเห็นภาพรวมของท้ัง ๓ โครงการได้ชัดเจนข้ึน  

ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมว่าหลังจากปรบัแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางาน วงเงินโครงการลดลงเปน็ ๔๓,๘๖๐,๘๐๐.- บาท (สี่สบิสามล้านแปดแสนหกหมืน่แปดรอ้ยบาทถ้วน) ส่วนที่เปน็
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นเป็น ๓๖,๖๙๒,๘๐๐.- บาท (สามสบิหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดรอ้ยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีนำาเสนอในที่ประชมุ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป

๒. ซื้อของมาแล้วน่าจะติดตั้งโดยไม่คดิค่าใชจ้ ่าย ถา้โครงการต่าง ๆ ปรบัลดค่าติดตั้ง
ค่าทดสอบระบบ จะสามารถประหยัดงบประมาณได้  ผู้แทนหน่วยงานน ำาเรียนทีป่ระชุมว่าจะพจิารณาปรับลดค่าตดิตัง้ตาม
ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณา

๔) โครงการศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบ
เคลื่อนที่ งบประมาณดำาเนินการ ๗๔,๘๐๒,๕๘๐.- บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๑,๕๒๖,๑๘๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

จากการประชุมคณะทำางานเม ือ่ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานมขีอ้ส ังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. ให้พิจารณาดำาเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
๒. เตรียมชี้แจงว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีราคาแพงกว่าระบบตรวจจับที่มีอยู่ตามปกตินั้น

มีความคุ้มค่าหรือไม่ ดำาเนินการได้จริงหรือไม่
๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๓ ชดุโปรแกรมระบบ

ปัญญาประดษิฐ์ ภาพ จำานวน ๖๐ ชดุ และ รายการที่ ๔ ชดุโปรแกรมระบบปัญญาประดษิฐ์ วิเคราะหใ์บหน้า จำานวน ๖๐ ชดุ
มีราคาต่อชุดเท่ากัน คือ ๙๕,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในเอกสาร (ข้อ ๒๒ และ ๒๓) พบว่า
มีรายละเอียดเหมือนกัน ขอให้ปรับแก้ไขใน TOR ให้ชัดเจนด้วย ว่าซอฟต์แวร์ ๒ ชุดนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

๔. กรณีที่ระบบได้รับการ Train เสร็จแล้วมาขาย จะไม่ใช่ AI ต้องให้ระบบมาเรียนรู้เพิ่ม
ขณะที่ใช้งาน จึงจะเรียกว่า AI

๕. ให้เตรียมแนวทางดำาเนินการในกรณีที่ตำารวจไม่ให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย
๖. ให้พิจารณาการเดินสาย LAN ในพื้นที่กิจกรรมด้วย ประชาชนอาจเดินเตะสาย LAN 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป
๒. พงึระวังว่าจะเปน็การปฏิบัติงานเกินอำานาจหน้าที่ และจะเป็นภาระทีต่อ้งดูแลต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันมี พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว หากมีความจำาเปน็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย
สามารถขอรบัการสนบัสนนุจากต ำารวจในพืน้ท ีไ่ด ้ ระบบ AI จะทำางานอย่างมีประสิทธภิาพเมือ่ได ้ร ับการ Training ที่ด ี
แตก่าร Training ระบบ AI ในพื้นที่จดังาน/กิจกรรมซึ่งมีลกัษณะเป็น Mobile จะมคีวามยากในการ Training เนื่องจาก
มคีวามหลากหลายในรปูแบบการเคลื่อนที่ เครือ่งแตง่การ ฯลฯ ไม่ควรคาดหวังกบัระบบ AI อย่างไรก็ตาม คนยังคงเก่งกว่า
และมปีระสบการณ์มากกว่าระบบ AI

๓. ขณะนี้ตำารวจภูธรภาค ๕ และภาค ๒ มีระบบ AI แล้ว ภาค ๖ อยู่ระหว่างดำาเนนิการ
และมีแผนจัดทำาโครงการ Smart CCTV ใหค้รบ ๙ ภาค  ดังนัน้ สป.มท. อาจใชก้ล้องไร้สายและขอความร่วมมือจากตำารวจในการ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัซึ่งเป็นอำานาจหน้าท่ีของตำารวจ

๔. โครงการอืน่ทีม่ ีระบบ AI จะมีผู้เชี่ยวชาญ/วศิวกรด้าน AI ด้วย ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนชือ่
ใหส้อดคล้องกบัเนื้องานในโครงการ โดยลบ AI ออกจากชื่อโครงการ จะทำาให้เข้าใจได้ตรงไปตรงมามากกว่านี้

๕. การปฏบิตัติาม พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ มรีายละเอยีดมาก การยินยอมตอ้งมี
กระบวนการ เช่น ลงช่ือ แสดงสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

๖. ให้พิจารณาทบทวนว่า สป.มท. มีภารกิจในการดำาเนินการด้านการรักษาความปลอดภยั
หรือไม่ อย่างไร ควรพิจารณาทบทวนโครงการให้เป็นการต่อยอดรถสื่อสารดาวเทียมหรือรถบัญชาการจะมีความเหมาะสมกว่า
และพจิารณาให้แจง้ขอ้มูลตรงไปท่ีตำารวจโดยตรงเลย ไม่ต้องขอความร่วมมอื
มติท่ีประชุม ให้หนว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้ และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
กอ่นนำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป
 

กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำาตัวประชาชน(Pre-Personalization)

ทดแทนระบบเดมิ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๑,๔๗๕,๒๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้าน
สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๑,๔๗๕,๒๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้าน
ส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จากการประชมุคณะทำางานเมือ่วันที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานไมม่ีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมว่าเป็นการจัดหาอุปกรณใ์นการลงรหสัก ำากบับัตร และอื่น ๆ
ลงใน Chip เพือ่ควบคุมไมใ่ห้ปลอมแปลงบัตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดหามาทดแทนได้เพียง ๑ เครือ่ง โดยยงัมเีครือ่งใช้งานตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐ ใช้งานนาน ๑๕ และ ๑๓ ปีตามลำาดับ ซ่ึงยังไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณให้จดัหาทดแทน ปจัจุบนั
ทำางานถึงเวลา ๒๑.๐๐ หรอื ๒๒.๐๐ น. ทกุวัน ดำาเนนิการไดว้นัละ ๗๐,๐๐๐ ใบ ซ่ึงตอ้งดำาเนนิการใหไ้ด้เดือนละ ๗๐๐,๐๐๐ ใบ
ทั้งบัตรประจำาตัวประชาชนและบตัรประจำาตัวคนซึง่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความตอ้งการใชง้านประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ใบ ตอ้งเพิ่ม
เวลาทำางานถึงเช้า เนื่องจากอาจเกดิปัญหาไม่มีบตัรจ่ายให้ประชาชนท่ีมาขอมีบตัร รายละเอียดตามเอกสารท่ีนำาเสนอในทีป่ระชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาเพือ่ใหโ้ครงการมคีวามพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปถีดัไป

๒. ควรระบุปัญหาต่าง ๆ ไวใ้นเอกสารที่เสนอของบประมาณด้วย เพื่อให้เหน็ความส ำาคัญ
ของปัญหาในกรณทีี่เคร่ืองปจัจบัุนไม่สามารถทำางานได้ และเตรียมโครงการใหม้ีความพร้อมเพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอโดยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณา
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)
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เมืองพัทยา  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภยัด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ

ในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี งบประมาณรายจา่ยประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบอุดหนนุ
เฉพาะกิจ) จำานวนเงิน ๒๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) เมืองพัทยาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการฯ
๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบสอง
ล้านบานถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๓๔๖,๔๖๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อย
หกสิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขตามเกณฑ์ฯ วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๖  ,  ๘๙๗  ,  ๕๗๕  .  ๕๑ บาท   (  ยี่สิบหกล้านแปดแสน  
เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๙  ,  ๙๘๓  ,  ๓๘๕  .  ๒๐ บาท  
(  เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าย่ีสิบสตางค์  )  

จากการประชุมคณะทำางานเม ือ่ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานมขีอ้ส ังเกตและ
ขอ้เสนอแนะสรุปได้ ดงันี้

๑. ระบบเดิมติดตั้งปี ๒๕๕๕ เป็นเทคโนโลยีเก่าแล้ว น่าจะจัดหาใหม่โดยไม่ผูกกับระบบเดิม
ปัจจุบันมีมาตรฐาน ONVIF ทำาให้อุปกรณ์ต่างยี่ห้อสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้ว ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงที่ประชุมว่าเคยศึกษา
เพื่อจะเปล่ียนระบบใหม่ แต่ สตง. มีข้อเสนอแนะว่าระบบเดิมยังสามารถใช้งานได้ ไม่ควรเปลี่ยน ผู้บริหารจึงมีนโยบายไม่ให้
เปล่ียนระบบใหม่ ขณะนี้ เมืองพัทยากำาลังพิจารณาว่าสามารถปรับปรุงระบบส่วนใดได้บ้าง

๒. License หัวกล้อง เนื่องจากคณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบโครงการอื่น ที่ราคา
๑๐,๐๕๘ บาท จึงเห็นควรให้เมืองพัทยาใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิง

๓ ให้จัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของรายการอุปกรณ์ที่ต้องการ กับคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจทิัลฯ ด้วย

๔. ตามที่หน่วยงานชี้แจงที่ประชุมว่ามีระบบเดิมใช้งานอยู่แล้ว และประสงค์จะจัดหา
อุปกรณ์ยี่ห้อเดิมนั้น คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการใช้ซอฟต์แวร์เดิม สามารถทำาได้ แต่ควรเขียนข้อกำาหนด
ให้เปิดกว้าง สำาหรับฮาร์ดแวร์ ต้องสืบราคาอย่างน้อย ๓ ย่ีห้อ และ ๑ เว็บไซต์ เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๕. อุปกรณ์ท่ีพาดกับเสาไฟฟ้า ต้องไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมว่าโครงการนีผ้่านความเหน็ชอบจากคณะทำางานบริหารจดัการ

ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด และหารือร่วมกับตำารวจภูธรภาค ๒ แล้ว ราคาอ้างอิง เป็น
ราคาทีเ่คยจดัหา โดยระบใุน TOR วา่ตอ้งใชง้านรว่มกบัระบบเดมิได ้สำาหรบั L3 Switch ตามเกณฑฯ์ เปน็ชนดิ Indoor แตร่ะบบ
กล้อง CCTV ต้องใช้ชนดิ Outdoor และ NVR ตามเกณฑฯ์ มขีนาดเล็ก ไมเ่พียงพอต่อจำานวนกล้อง ๑๕๑ กลอ้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เมืองพทัยาเคยชีแ้จงทีป่ระชุมคณะกรรมการชดุนี้ว่าการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่
เมืองพทัยาแล้ว เหตใุดจึงยังมกีารติดต้ังกลอ้ง CCTV เพิ่มเตมิ ท้ังนี้ ต้องคำานงึถึง Privacy ของประชาชนด้วย ควรจดัทำาโครงการท่ี
เป็นการตอ่ยอดจากระบบเดิมมากกว่าเพิม่จดุตดิตัง้กล้อง  ผู่้แทนหน่วยงานเรยีนชีแ้จงท่ีประชุมว่า เนือ่งจากสถานกรณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกดิคดลีกัทรัพย์ วิ่งราวมากขึน้ ระยะกลอ้ง ๕๐ เมตร และยังไมค่รอบคลมุพื้นที่ซึ่งมี
ตรอก/ซอยเยอะ เม่ือประชาชนมาขอดขูอ้มูลจากกล้อง CCTV แล้วกล้องมองไมเ่หน็จุดที่ประชาชนต้องการดภูาพ

๒. ในการประชมุคณะอนกุรรมการกำาหนดแผนบริหารจดัการระบบการเชื่อมโยงกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปดิ (CCTV) และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านความมัน่คงภายใน) เป็นประธานอนุกรรมการ ไดจ้ ัดประชุมเมื่อ ๒ สัปดาห์ทีผ่ ่านมา
คณะอนุกรรมการเห็นความสำาคญั จึงใหจ้งัหวัดจดัทำาแผนแม่บท CCTV จังหวดั เพือ่ให้ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างทีต่ิดตั้งกล้อง
และบูรณาการกนัได้อย่างไร ทั้งกล้องของหน่วยงานภาครัฐและกลอ้งของเอกชน ให้เตรยีมขอ้มูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์และ
การบูรณาการร่วมกบักล้องของหนว่ยงานอืน่ เพ่ือเสนอต่อคณะอนกุรรมการชุดดังกล่าวตอ่ไป

๓. นอกจากบูรณาการกล้องในพื้นที่จงัหวัดแล้วยังต้องเชื่อมโยงกับส่วนกลางดว้ย
๔. ใหพ้ิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของกล้อง CCTV ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานของกระทรวง

ดจิทิัลฯ ดว้ย กล้อง CCTV จะต้องส่งขอ้มลูอย่างน้อย ๒ Stream หรือถ้าเปน็ไดไ้ด้กค็วรเป็น ๓ Stream
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ก ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๔)




